

Số: /TB - UBND

Xuân TrúC, ngày 13 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân

Hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội, chất thải được sinh ra nhiều hơn. Đặc biệt trên địa bàn xã, tốc độ công nghiệp hóa đang gia tăng nhanh chóng, lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều, bãi rác chôn lấp bị thu hẹp. Công tác phân loại rác thải tại hộ gia đình, chưa quan tâm đúng mức, người dân vẫn duy trì thói quen cái gì không sử dụng được thì vứt đi. bao gồm thực phẩm thừa, vật dụng hỏng... và đều được bỏ chung vào túi, bao, thùng để tổ vệ sinh môi trường thu gom ra bãi rác kể cả các loại rác có thể tái chế, phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Nhằm góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, không gian sống được trong lành, giảm tác hại của việc ô nhiễm vệ sinh môi trường. UBND xã phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã hãy thực hiện tốt các biện pháp phân loại, tái chế và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, tận dụng các nguồn rác tái chế, tái sử dụng, bằng phương pháp cụ thể.

1. Phương pháp phân loại rác thải tại nguồn:

-Rác hữu cơ dễ phân hủy: là các loại rác dễ bị thối rữa trong điều kiện tự nhiên như các loại thức ăn thừa, hư hỏng, vỏ trái cây...

-Rác thải khó phân hủy được chia làm 02 loại là rác tái chế và không tái chế. Rác tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến lại như giấy, kim loại, các loại nhựa... Còn lại các loại rác không tái chế là phần thải bỏ.

2. Phương pháp thu gom và xử lý rác tại hộ gia đình

-Rác hữu cơ dễ phân hủy: các hộ gia đình có diện tích vườn tạp, thì thực hiện đào hố tự xử lý rác thải hữu cơ tạo nguồn phân bón cho cây trồng.

-Rác vô cơ khó phân hủy:

+Các thành phần rác tái chế được tách riêng để bán lại cho cơ sở tái chế.

+Các thành phần rác không có khả năng tái chế sẽ được thu gom đựng trong thùng chứa rác của gia đình, đến lịch thu gom của tổ vệ sinh trong thôn thì mang ra điểm tập kết để tổ vệ sinh môi trường thu gom ra bãi rác.

Việc phân loại rác và xử lý rác thải tại nguồn vừa mang lại lợi ích bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên, hơn hết chính là giảm thiểu được nguồn rác thải ra môi trường.

UBND xã thông báo tới toàn thể nhân dân và cán bộ trong xã nắm được, tổ chức thực hiện tốt nội dung thông báo trên, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong xã./

Nơi nhận:

- Trưởng thôn các thôn;
- Đài truyền thanh;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đắc Tiến